

# สสว. ผันกำลัง 9 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด



สสว. ผันกำลัง 9 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

ตั้งเป้าสร้าง 54 เครือข่ายทั่วประเทศเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ผู้ประกอบการ

ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย หวังผลักดันเครือข่ายธุรกิจ SME เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะเร่งด่วน ปี 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย SME (Cluster) และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่

“ภายใต้การดำเนินโครงการนี้ เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SME เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10,000 ราย สร้างโอกาสทางการตลาดรวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท” นางสาววิมลกานต์ กล่าว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับความสามารถในด้านการผลิต นวัตกรรม การเชื่อมโยงและพัฒนา เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SMEs ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและแนวทางในการต่อยอดธุรกิจร่วมกันของผู้ประกอบการและเครือข่าย สสว. จึงกำหนดจะจัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด “ด้วยเครือข่าย... SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยนำร่องจัดสัมมนาพื้นที่แรกที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 กันยายน 2558 และจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่โทร. 08-3823-9116 หรือติดตามข่าวสารได้ทาง facebook fanpage/เครือข่ายSMEใน18กลุ่มจังหวัด